

BÁO CÁO

Tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản đến hết tháng 6/2023 và giải pháp trả nợ trong thời gian tới

Trong thời gian qua, công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản của huyện đã được các cấp, các ngành quan tâm thực hiện, có nhiều nỗ lực trong tăng cường công tác quản lý, chấn chỉnh và khắc phục tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản theo quy định của Luật Đầu tư công, Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 10/10/2012 về những giải pháp chủ yếu khắc phục tình trạng nợ đọng XDCB tại các địa phương, Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 28/6/2014 về tăng cường quản lý đầu tư và xử lý nợ đọng XDCB từ nguồn ngân sách nhà nước và trái phiếu chính phủ, Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 30/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp xử lý nợ đọng XDCB nguồn vốn đầu tư công, các văn bản chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Huyện ủy, UBND huyện,...

Tuy nhiên, nợ đọng XDCB trên địa bàn huyện vẫn còn ở mức cao; tình trạng công trình thi công vượt kế hoạch vốn còn nhiều; tình hình xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản có chuyển biến nhưng còn chậm, một số xã có số nợ đọng vốn ngân sách xã lớn nhưng khó có khả năng bố trí kinh phí để thanh toán (Thị trấn Hà Lam **6.773trđ**, xã **Bình Lãm 4.376trđ**, **Bình Trị 4.396trđ**, **Bình Quý 3.558trđ**, **Bình Định Bắc 4.201trđ**, **Bình Quế 3.183trđ**, **Bình Chánh 2.734trđ**), nhiều công trình đã phê duyệt quyết toán từ năm 2015, 2016,...nhưng địa phương vẫn chưa bố trí vốn để trả nợ (Bình Định Bắc, Bình Phú, Bình Trị); các dự án khai thác quỹ đất tạo nguồn vốn cho đầu tư xây dựng triển khai thực hiện chưa đạt kế hoạch đề ra. Bên cạnh đó, công tác theo dõi, quản lý, báo cáo nợ đọng tại các địa phương chưa được kiểm soát chặt chẽ; mặc dù đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn nhưng đa số các địa phương chưa hiểu đúng bản chất của nợ đọng xây dựng cơ bản; công tác lưu trữ hồ sơ xây dựng tại một số địa phương chưa được quan tâm.

Đến hết quý 1/2023, tổng số nợ trên địa bàn huyện là 149.318 triệu đồng; sau khi thực hiện rà soát lại, đến nay tổng nợ đọng XDCB trên địa bàn huyện giảm còn **120.706 triệu đồng** (Trong đó: NSTW 64trđ, NS tỉnh 11.767trđ, NS huyện 69.672trđ, NS xã và nguồn khác 39.203trđ). Bao gồm:

- Khối huyện: Nợ 70.798 triệu đồng (NS tỉnh 9.638trđ, NS huyện 61.160trđ);

- Khối xã: Nợ 49.908 triệu đồng (NSTW 64trđ, NS tỉnh 2.129trđ, NS huyện 8.512, NS xã và nguồn khác 39.203trđ). Trong đó nợ các công trình nông thôn mới chiếm 8.336 triệu đồng (NSTW 37trđ, NS tỉnh 219trđ, NS huyện 2.018trđ, NS xã và nguồn khác 6.062trđ).

Nguyên nhân nợ quý 2 giảm so với quý 1 chủ yếu do các chủ đầu tư hiểu sai bản chất của nợ đọng nên khối lượng thực hiện các chủ đầu tư báo cáo ước tính hoặc lấy tổng mức đầu tư trừ đi kế hoạch vốn đã bố trí, dẫn đến nợ đọng quý 1/2023 cao (*Theo quy định tại Khoản 20 Điều 4 Luật Đầu tư công 2019 (có hiệu lực 01/01/2020) quy định: Nợ đọng xây dựng cơ bản là giá trị **khối lượng thực hiện đã được nghiệm thu** của dự án thuộc kế hoạch đầu tư công được cấp có thẩm quyền phê duyệt nhưng chưa có vốn bố trí cho phần khối lượng thực hiện đó*); Trong đó Trung tâm PTQĐ&CN-DV huyện giảm 21.958trđ, Bình Lãnh giảm 6.786trđ, Thị trấn Hà Lam giảm 2.277trđ,...

Để xử lý số nợ đọng còn lại và hạn chế phát sinh nợ đọng mới, UBND huyện đề xuất một số giải pháp trong thời gian đến như sau:

Đề nghị UBND các xã, thị trấn, các chủ đầu tư:

- Thực hiện nghiêm các quy định của Luật Đầu tư công, bảo đảm không để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản mới sau ngày 31/12/2023. Việc để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản sau ngày 31/12/2022 sẽ bị xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật về đầu tư công và các quy định pháp luật hiện hành.

- Kiểm soát chặt chẽ việc lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư các dự án đầu tư công. UBND các xã, thị trấn chịu trách nhiệm kiểm soát chặt chẽ phạm vi, quy mô, của từng dự án đầu tư theo đúng mục tiêu, lĩnh vực, chương trình đã được phê duyệt. Thực hiện nghiêm các quy định về thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn; tuyệt đối không phê duyệt chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư nếu không xác định rõ nguồn vốn và khả năng cân đối vốn. Đối với các dự án đã được thẩm định nguồn vốn, chỉ phê duyệt chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư không vượt quá mức vốn đã được thẩm định của từng nguồn vốn.

- Kiểm soát việc điều chỉnh dự án đầu tư

+ Chỉ được điều chỉnh dự án trong các trường hợp quy định của Luật Đầu tư công, phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách cấp mình để thực hiện. Thực hiện thẩm định về nguồn vốn và cân đối vốn trước khi trình cấp có thẩm quyền quyết định điều chỉnh dự án.

+ Kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong việc lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư, dẫn đến việc tăng tổng mức đầu tư các dự án không thuộc các trường hợp được điều chỉnh tổng mức đầu tư theo quy định tại Luật Đầu tư công.

- Bố trí vốn tập trung cho các dự án bảo đảm thời gian hoàn thành và tiến độ thực hiện dự án.

- Không cho phép nhà thầu bỏ vốn chuẩn bị đầu tư, thi công dự án khi chưa được bố trí vốn làm phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản.

- Chỉ tổ chức lựa chọn nhà thầu cho những gói thầu đã được phân bổ kế hoạch vốn. Thực hiện lập và điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo tiến độ

chung của dự án và kế hoạch vốn được giao theo đúng quy định của Luật Đấu thầu và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/ 2014 của Chính phủ.

- Tập trung đẩy mạnh việc thực hiện đấu giá tài sản, quyền sử dụng đất tạo nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản. Chỉ đạo các xã, thị trấn rà soát lại quỹ đất phi nông nghiệp và tài sản công không có nhu cầu sử dụng đưa vào thanh lý đấu giá, tạo nguồn vốn xây dựng cơ bản. Khi có vốn phải tập trung ưu tiên trả nợ, không khởi công xây dựng những dự án mới khi chưa có vốn, chưa giải trình được nguồn vốn theo Luật Đầu tư công.

- Cán bộ kế toán và cán bộ phụ trách lĩnh vực đầu tư xây dựng phải phối hợp, theo dõi, quản lý chặt chẽ tình hình thực hiện, hồ sơ, kế hoạch vốn bố trí, hiệu đúng bản chất của nợ đọng xây dựng cơ bản để việc xác định số nợ đọng được chính xác.

- Từ nay đến cuối năm 2023, mỗi xã, thị trấn phải có giải pháp cụ thể để giảm được 30% số nợ đọng XDCB của địa phương mình so với thời điểm hiện nay (đối với các xã, thị trấn có nợ). Đây là tiêu chí để đánh giá, phân loại, kiểm điểm trách nhiệm cá nhân người đứng đầu trong năm 2023 và các năm tiếp theo.

Trên đây là báo cáo tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản đến hết tháng 6/2023 và giải pháp trả nợ trong thời gian tới. Kính báo cáo Thường trực HĐND huyện xem xét, chỉ đạo./.

Nơi nhận:

- TT HĐND huyện (b/c);
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Lưu: VT, TCKH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH